

CỬU NHẬT LỄ SUY TÔN THÁNH GIÁ

Bài 4. PHỤC VỤ ÂM THẦM

Trong tương quan với Đấng chịu đóng đinh, nữ tu Mến Thánh Giá có thể nhìn thấy vị trí của mình tương tự vị trí của nhóm phụ nữ theo Chúa Giêsu trong cuộc đời lữ thứ của Ngài. Điều đó có nghĩa là các chị có thể tận dụng vị thế khiêm tốn của mình như cơ hội để được gần gũi với Chúa Giêsu và phục vụ Ngài trong những điều kiện ít được trọng vọng. Thực tế cho thấy là các dòng Mến Thánh Giá thường phát triển mạnh trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngày nay cuộc sống tưởng chừng được nâng cao và dễ dàng hơn nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề hơn. Xã hội càng phát triển nhanh thì thành phần bị bỏ lại đằng sau, bị gạt ra bên lề càng gia tăng. Người nghèo luôn có đó nhưng thực trạng nghèo đã thay hình đổi dạng. Tiếp tục là cánh tay nối dài của Chúa Giêsu trong thế giới hôm nay là một thách đố không hề nhỏ đối với nữ tu Mến Thánh Giá. Sự phân cách xã hội càng lớn bao nhiêu thì họ càng chơi vui bấy nhiêu nếu không thâm nhập vào tâm trí và rèn tập trong thực hành lối sống tự hủy của Đấng chịu đóng đinh.

Lý tưởng “sống cho người khác” sẽ vô nghĩa, thậm chí tai hại, nếu ta trở nên hoàn toàn giống người khác, để rồi thêm một người bất hạnh, thêm gánh nặng cho xã hội. Trong sự chia sẻ, đồng hóa, liên đới, ... (bất cứ từ đẹp đẽ nào cũng được) với người khác ta phải có gì để cho họ, để cải thiện điều kiện sống của họ. Chúa Giêsu không cứu được con người nếu Ngài không phải là Thiên Chúa làm người. Sự tự hủy của Ngài là tuyệt đối bởi vì Ngài đã từ vị trí cao nhất xuống vị trí thấp nhất, không bao giờ có ai trong nhân loại có thể so sánh được. Thành ngữ “đồng hình đồng dạng” diễn tả ý nguyện của tu sĩ muốn họa lại hình ảnh Chúa Giêsu nhưng với một tỷ lệ vô cùng cách biệt và một phẩm chất vô cùng khiêm tốn. Người đời thường dành cho tầng lớp thấp sự phục vụ kém chất lượng. Đó không phải là cách Thiên Chúa đối xử với chúng ta. Nữ tu Mến Thánh Giá không được coi thường đối tượng phục vụ của dòng mình, không phải vì họ thấp kém mà chị không cần được rèn luyện và tự rèn luyện tốt nhất về phẩm chất tu trì và khả năng phục vụ. Thập giá của chị hiện ra ở những nỗ lực ít được công nhận và sự phục vụ hay bị coi thường. Nó khắc nghiệt không kém gì chông đũa, bách hại, vì không được bù đắp bởi tán tụng và hào quang. Con người ta sẵn sàng dốc hết sức lực đánh đổi chút công danh. Thế nên chỉ những người trong cuộc, người tu thật, mới biết phải chiến đấu như thế nào để có thể bền bỉ trong hy sinh âm thầm. Cũng là “vinh dự”, nhưng vinh dự vì thập giá Chúa Kitô rất khác với vinh dự con người thường trao tặng cho nhau.

Anna Trần Nguyệt

08.9.2024